



ข่าวคณะกรรมการการพัฒนาศรษฐกิจ สำนักกรรมการ ๑ สมาผู้แทนราษฎร

โทรศัพท์/โทรสาร ๐ ๒๒๔๒ ๖๑๘๑ E-mail : Thaicomcommittee@Gmail.com



การประชุมคณะกรรมการการพัฒนาศรษฐกิจ ครั้งที่ ๕๙ วันพฤหัสบดีที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๔
เวลา ๐๙.๓๐ นาฬิกา ณ ห้องประชุมกรรมการ CA 316 ชั้น ๓ อาคารรัฐสภา

ในวาระการประชุมคณะกรรมการการพัฒนาศรษฐกิจ ครั้งที่ ๕๙ ได้พิจารณา เรื่อง “ปัญหาการปิดด่านและการสกัดการส่งออกผลไม้ไทยไปยังประเทศจีน” โดยเชิญผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมและสรุปสาระสำคัญได้ ดังนี้

ผู้แทนจากสมาคมทุเรียนไทย ชี้แจงว่า รัฐบาลของประเทศจีนมีนโยบาย Covid Zero เมื่อมีการตรวจพบเชื้อโควิด 19 แม้จะมีจำนวนเล็กน้อยเพียงใดก็ตาม ก็จะต้องเข้าสู่มาตรการควบคุมขั้นสูงสุด โดยทางกรมศุลกากรของประเทศจีนมีการกำหนดมาตรการสำหรับสินค้าที่จะนำเข้าไปประเทศจีน ถ้าในกรณีที่มีการตรวจพบเชื้อโควิด 19 ที่ด่าน จะมีการส่งกลับหรือทำลายสินค้านั้นทันที โดยการพบในครั้งแรกและครั้งที่สอง จะกำหนดมาตรการในการระงับการนำเข้า ๑ สัปดาห์ และเมื่อพบครั้งที่สามจะระงับการนำเข้า ๔ สัปดาห์ และในปัจจุบันมีการตรวจเชื้อโควิด 19 ทุกล็อตของสินค้าที่จะนำเข้าไปในประเทศจีน และไม่ได้มีการตรวจเฉพาะที่ด่านเพียงเท่านั้น แต่ยังมีมีการตรวจในทุกขั้นตอนของการค้าขายในประเทศจีน จึงส่งผลกระทบต่อความเสียหายต่อผู้ประกอบการไทย

ผู้แทนจากสมาคมผู้ประกอบการส่งออกทุเรียน มังคุด ชี้แจงว่า สมาคมผู้ประกอบการได้รับผลกระทบจากมาตรการการตรวจสอบสินค้าก่อนนำเข้าของประเทศจีน เนื่องจากมีการใช้ระยะเวลาในการดำเนินงานนานกว่าปกติ และสินค้าประเภทผลไม้เป็นสินค้าที่เน่าเสียง่าย ไม่สามารถรอการตรวจสอบเป็นระยะเวลานานได้เหมือนสินค้าประเภทอื่น หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงควรเร่งดำเนินการเจรจาหรือหามาตรการในการช่วยเหลือผู้ประกอบการอย่างเร่งด่วน โดยผู้ประกอบการยินดีปฏิบัติตามแนวทางและมาตรการที่ประเทศจีนกำหนด เพื่อรักษาคุณภาพของสินค้าที่จะส่งออกไปยังประเทศจีนได้ตามมาตรฐาน

ผู้แทนจากกรมวิชาการเกษตร ชี้แจงว่า กรมวิชาการเกษตรมีหน้าที่สำคัญและเป็นภารกิจในการดูแลด้านสุขอนามัยและคุณภาพของพันธุ์พืชเป็นหลัก เช่น น้ำ ปุย ศัตรูพืช เป็นต้น และในประเด็นปัญหาการส่งออกสินค้าผลไม้จากประเทศไทยไปยังประเทศจีนนั้น เนื่องจากประเทศจีนมีนโยบาย Covid Zero จึงมีมาตรการเข้มงวดในการตรวจสอบเชื้อโควิดที่อาจปนเปื้อนมาในสินค้า โดยใช้วิธีการตรวจสอบแบบ RT-PCR มาโดยตลอด จึงส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการดำเนินงาน และเมื่อมีการตรวจพบเชื้อไม่ว่าจะเป็นเชื้อเป็นหรือเชื้อตายก็จะมีคำสั่งปิดด่านทันที จึงเกิดปัญหาต่อผู้ส่งออกสินค้าเป็นอย่างมาก ที่ผ่านมาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีความพยายามในการเจรจากับประเทศจีนอย่างต่อเนื่อง แต่ทางการของประเทศจีนก็ยังคงยึดมั่นในนโยบายและมาตรการในการตรวจสอบอย่างเข้มงวดกับสินค้าจากทุกประเทศ ทำให้การเจรจาในแต่ละครั้งต้องใช้ระยะเวลาและไม่มีความคืบหน้าเท่าที่ควร

ผู้แทนจากสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ ชี้แจงว่า ปัญหาความล่าช้าในการตรวจสอบสินค้าผลไม้ไทยไปยังประเทศจีนนั้น สาเหตุสำคัญประการหนึ่งคือ มาตรการในป้องกันและควบคุมเชื้อโควิด 19 ของประเทศจีนตามนโยบาย Covid Zero จึงมีการกำหนดมาตรการและเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบสินค้าที่จะนำไปจำหน่ายในประเทศจีน ส่งผลกระทบต่อผู้ส่งออกผลไม้จากประเทศไทย เนื่องจากเกิดความล่าช้าในกระบวนการและขั้นตอนการตรวจเชื้อ และหากมีการตรวจพบเชื้อ แม้จะเป็นเพียงซากเชื้อก็จะมีคำสั่งปิดด่านที่ตรวจพบเชื้อนั้นทันที สำนักงานทราบและเข้าใจถึงปัญหาดังกล่าว และได้มีการสอบถามและแลกเปลี่ยนข้อมูลกับทูตเกษตรและพยายามเจรจากับกงสุลเมืองกว่างโจวมาโดยตลอด และมีการเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหามีความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ เช่น การเพิ่มระยะเวลาทำการ การเพิ่มจำนวนเจ้าหน้าที่ เป็นต้น



ข่าวคณะกรรมการธิการการพัฒนาเศรษฐกิจ สำนักกรรมการ ๑ สมาชิกผู้แทนราษฎร

โทรศัพท์/โทรสาร ๐ ๒๒๕๒ ๖๑๘๑ E-mail : Thaieconcommittee@Gmail.com



ผู้แทนจากกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ชี้แจงว่า การขับเคลื่อนนโยบายในการส่งเสริมการส่งออกผลไม้ไทยไปยังต่างประเทศนั้น มีคณะกรรมการหลักที่ดำเนินการคือ คณะกรรมการพัฒนาและบริหารจัดการผลไม้ (Fruit Board) ซึ่งมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธาน และมีตัวแทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และตัวแทนผู้ประกอบการเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในคณะกรรมการชุดนี้ โดยจะมีการประชุมเพื่อพิจารณาประเด็นปัญหาและหามาตรการในการแก้ไขปัญหาที่เหมาะสมทั้งในระยะสั้นและระยะยาวต่อไป ส่วนในประเด็นปัญหาการส่งออกผลไม้ไปยังประเทศจีนนั้น เนื่องจากประเทศจีนมีนโยบาย Covid Zero ซึ่งมีกระบวนการและขั้นตอนในการตรวจสอบสินค้าที่จะส่งออกไปยังประเทศจีนอย่างเข้มงวด แม้จะมีการออกไปรับรองคุณภาพหรือไปรับรองมาตรฐานสินค้าจากหน่วยงานภายในประเทศของไทย แต่สินค้านั้นยังคงต้องถูกตรวจสอบจากประเทศจีนอย่างเข้มงวดเช่นเดิม

ผู้แทนจากกรมการค้าต่างประเทศ ชี้แจงว่า ปัญหาการส่งสินค้าประเภทผลไม้จากประเทศไทยไปยังประเทศจีนนั้น ปัญหาสำคัญไม่ได้เกี่ยวข้องกับมาตรฐานหรือคุณภาพของสินค้า แต่เป็นเหตุผลเกี่ยวกับมาตรการป้องกันเชื้อโควิด 19 ของประเทศจีนเป็นสำคัญ และที่ผ่านมารกรมการค้าต่างประเทศได้ร่วมกับกรมวิชาการเกษตรในการตรวจสอบคุณภาพของสินค้าที่จะมีการส่งออกมาโดยตลอด แต่ยังไม่สามารถดำเนินการตรวจสอบได้ทั้งหมด ซึ่งต้องมีการพัฒนาแนวทางในการดำเนินงานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดต่อไป นอกจากนี้ ในประเด็นรถไฟความเร็วสูงจากประเทศจีน-ประเทศลาว นั้น ได้มีการติดตามและตรวจสอบข้อมูลมาอย่างต่อเนื่อง แต่ยังไม่มีความชัดเจนถึงแนวทางการใช้ประโยชน์เพื่อขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ

ผู้แทนจากกระทรวงการต่างประเทศ ชี้แจงว่า ประเทศจีนมีการใช้นโยบาย Covid Zero หากมีการตรวจสอบเจอเชื้อโควิด 19 ก็จะมีการสั่งปิดสถานที่และใช้มาตรการที่เข้มงวดขึ้นทันที ที่ผ่านมารกระทรวงการต่างประเทศได้มีการติดตามและได้รับข้อมูลจากสถานกงสุลประจำประเทศจีนมาโดยตลอดเกี่ยวกับมาตรการและแนวทางการดำเนินงานดังกล่าว จึงได้มีการรวบรวมประเด็นปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นเพื่อนำไปเจรจากับผู้แทนของประเทศจีนเพื่อขอให้ช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ประกอบการและสินค้าจากประเทศไทย แต่ด้วยข้อจำกัดด้านนโยบายการป้องกันโควิด 19 ทำให้ประเทศจีนยังคงความเข้มงวดในการตรวจสอบสินค้านำเข้าไปจำหน่ายในประเทศ ทั้งนี้ จะรับประเด็นปัญหาที่สมาคมทุเรียนไทยและสมาคมผู้ประกอบการส่งออกทุเรียน มังคุด ได้นำเสนอในที่ประชุมเพื่อสะท้อนไปยังสถานกงสุลให้เร่งนำไปเจรจากับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของประเทศจีนในแต่ละพื้นที่ต่อไป

ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการธิการ

๑. คณะกรรมการธิการจะติดตามปัญหาดังกล่าวนี้อย่างใกล้ชิด และหากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีข้อมูลเพิ่มเติมที่จะสามารถช่วยให้ผู้ประกอบการมีช่องทางในการส่งออกเพิ่มขึ้น หรือสามารถลดปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นได้ ขอให้ส่งข้อมูลดังกล่าวมายังคณะกรรมการหรือประสานไปยังผู้ประกอบการได้โดยตรง

๒. รัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ควรเร่งหามาตรการและแนวทางในการแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วน โดยใช้กลไกของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในการเจรจาและร่วมหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาเพื่อลดอุปสรรคที่เกิดขึ้นทั้งในระยะสั้นและระยะยาว

๓. กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ควรเร่งหาตลาดส่งออกสินค้าผลไม้เพิ่มเติม เพื่อเตรียมความพร้อมในการรองรับผลผลิตที่จะออกสู่ตลาดในอนาคต เพราะหากยังพึ่งพาการส่งออกไปยังประเทศจีนเป็นหลักแล้ว ก็ย่อมเกิดปัญหาและส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการเหมือนในกรณีดังกล่าวนี้



ข่าวคณะกรรมการธิการการพัฒนาเศรษฐกิจ สำนักกรรมการ ๑ สมาชิกแทนราษฎร

โทรศัพท์/โทรสาร ๐ ๒๒๕๒ ๖๑๘๑ E-mail : Thaeconcommittee@Gmail.com



นางสาวศิริกัญญา ตันสกุล ประธาน กมธ.เศรษฐกิจ



นายพิจารณ์ เชาวพัฒนางค์ รองประธานฯ คนที่สาม



นางกรณิศ งามสุคนธ์รัตนา ประธานที่ปรึกษาฯ



นายเท่าพิภพ ลิ้มจิตรกร โฆษกคณะกรรมการ



นายจิรวุฒิ ศรีพานิชย์ กรรมการ



นายธนกร ไชยกุล กรรมการ



นายพนิต วิจิตเรษฐิ์ กรรมการ



นางสาวญาณธิชา บัวเผื่อน
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคก้าวไกล



ข่าวคณะกรรมการธิการการพัฒนาเศรษฐกิจ สำนักกรรมการ ๑ สมาชิกผู้แทนราษฎร

โทรศัพท์/โทรสาร ๐ ๒๒๔๒ ๖๑๘๑ E-mail : Thaieconcommittee@Gmail.com



ผู้แทนสมาคมผู้ประกอบการส่งออกทุเรียน มังคุด



ผู้แทนกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ



นวิชาการเกษตร



ผู้แทนกรมวิชาการเกษตร



ผู้แทนสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ



ผู้แทนสมาคมทุเรียนไทย

ผู้แทนจากสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ



ผู้แทนกระทรวงการต่างประเทศ



ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการการพัฒนาเศรษฐกิจ สมาชิกผู้แทนราษฎร กลุ่มงานคณะกรรมการการพัฒนาเศรษฐกิจ
วันพฤหัสบดีที่ ๑๖ เดือน ธันวาคม ปี พ.ศ. ๒๕๖๔ (ข้อมูล ณ เวลา ๑๒.๐๐ นาฬิกา)